

Số: 21/BC-BKTXH

Yên Thế, ngày 10 tháng 7 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội** *(Trình kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khoá XXI)*

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Công văn số 65/HĐND-VP ngày 26/6/2018 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra việc thực hiện lời hứa tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện.

Qua kiểm tra, rà soát 08 nội dung chất vấn tại kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy: Có 04 vấn đề đã được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giải trình và trả lời rõ tại kỳ họp, còn lại 04 vấn đề đã được các ông, bà là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp thu và hứa thực hiện trong thời gian tiếp theo. Qua 06 tháng triển khai thực hiện, căn cứ vào báo cáo kết quả thực hiện lời hứa của 04 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra với kết quả cụ thể như sau:

#### **I. BÁO CÁO CỦA ÔNG TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN**

Qua thẩm tra, xem xét báo cáo kết quả thực hiện lời hứa của Ông Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Ban Kinh tế - Xã hội có ý kiến như sau:

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo của ông Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện trong việc tiếp thu ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 7, HĐND huyện đến nay. Ông đã tích cực chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ngành nói chung và 03 nhóm vấn đề mà cử tri đang quan tâm nói riêng. Báo cáo trả lời được xây dựng ngắn gọn, trọng tâm, rõ ý, theo hướng đi thẳng vào nhóm vấn đề cử tri hỏi và cần làm rõ. Nội dung báo cáo đã thể hiện rõ quan điểm và trách nhiệm của ngành trong việc tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri, với các nội dung nhấn mạnh, trọng tâm là:

- *Thứ nhất là:* Công tác tham mưu với UBND huyện, BCĐ cấp huyện trong việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đăng ký và công nhận các danh hiệu văn hóa.

- *Thứ hai là:* Công tác tham mưu với UBND huyện, BCĐ cấp huyện trong việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số sinh hoạt cộng đồng.

- *Thứ ba:* Công tác tham mưu với UBND huyện, BCĐ cấp huyện trong việc chỉ đạo về vấn đề tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường, chuẩn mực văn hóa, đạo đức.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị ông Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung đã giải trình, tiếp thu và thực hiện, đồng thời thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo TĐĐKXDĐSVH huyện; tích cực tham mưu với UBND huyện, BCĐ huyện nhằm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, đời sống văn hóa và các giá trị chuẩn mực về văn hóa trên địa bàn huyện.

## **II. BÁO CÁO CỦA ÔNG CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ HUYỆN**

Qua thẩm tra, xem xét báo cáo kết quả thực hiện lời hứa của Ông Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện, Ban Kinh tế - Xã hội có ý kiến như sau:

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo của ông Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện trong việc tiếp thu ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 7, HĐND huyện đến nay. Ông đã tích cực chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ngành nói chung và nhóm vấn đề mà cử tri đang quan tâm nói riêng. Báo cáo trả lời được xây dựng ngắn gọn, trọng tâm, rõ ý, theo hướng đi thẳng vào nhóm vấn đề cử tri hỏi và cần làm rõ. Nội dung báo cáo đã thể hiện rõ quan điểm và trách nhiệm của ngành trong việc tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri, với các nội dung nhấn mạnh, trọng tâm về việc quản lý, thu nợ thuế. 6 tháng đầu năm 2018, cơ quan Chi cục Thuế đã chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan đạt kết quả khá tích cực trong việc thu được 4,2/4,7 tỷ đồng số nợ có khả năng thu từ năm 2017 trở về trước, đạt 89,4%. Tuy nhiên, vấn đề quản lý và thu thuế đối với các cơ sở, hộ gia đình chế biến gỗ trên địa bàn huyện lại có kết quả thấp, còn tình trạng thất thu (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân).

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị ông Chi cục Trưởng Chi cục Thuế tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu hoàn thành số nợ có khả năng thu từ năm 2017 trở về trước và giảm nợ thuế trên địa bàn; thực hiện tốt các nội dung đã giải trình, tiếp thu nhằm làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu và tổ chức quản lý thuế trên địa bàn huyện; chủ động, sáng tạo trong việc quản lý, nắm bắt các nguồn thu để đề ra các biện pháp chỉ đạo thích hợp, hiệu quả trong điều hành và quản lý thu các loại thuế, phí và lệ phí.

## **III. BÁO CÁO CỦA BÀ TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH**

Qua xem xét, thẩm tra báo cáo thực hiện lời hứa của Bà Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và XH huyện, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản đồng tình với các nội dung đã nêu trong báo cáo. Qua 06 tháng tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, cơ quan Phòng Lao động – TB và XH huyện đã tham mưu với UBND huyện các văn bản về thực hiện 03 nội dung mà cử tri quan tâm, cụ thể:

- Về việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
- Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động;

- Thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị trong thời gian tới Phòng Lao động – TB và XH huyện tiếp tục tham mưu với UBND huyện rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ về chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đảm bảo hiệu quả, thiết thực và phù hợp với nhu cầu của người lao động, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân, tiến tới giảm nghèo bền vững; tiếp tục chú trọng đến công tác tuyên truyền, định hướng và các hoạt động hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm gắn với các chính sách vay vốn ưu đãi tạo việc làm, hỗ trợ xuất khẩu lao động.

### **III. BÁO CÁO CỦA ÔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN**

Tại kỳ họp thứ 7, Ông Giám đốc Trung tâm Y tế huyện nhận được câu hỏi bày tỏ sự quan tâm và băn khoăn của cử tri về vấn đề chất lượng nước sạch trên địa bàn huyện, gồm nước uống đóng bình, đóng chai và nước sạch sinh hoạt.

Qua 06 tháng kiểm tra, rà soát, đơn vị đã giao cho Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức giám sát, hướng dẫn các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn thực hiện theo quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, đối với các cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai thuộc tuyến tỉnh quản lý và các đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt, trong báo cáo trả lời của Ông Giám đốc Trung tâm Y tế nêu chưa rõ. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị ông bổ sung vào báo cáo nội dung trên và trong thời gian tới thường xuyên chỉ đạo, quan tâm, phối hợp với Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và các ngành chức năng của huyện trong việc kiểm tra về cơ sở vật chất và kiểm định chất lượng nước định kỳ, nhằm đáp ứng quyền lợi của người tiêu dùng và sức khỏe của nhân dân.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội, trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XXI./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện (b/c);
- Các đại biểu dự họp thứ 9, HĐND huyện;
- Lưu: Ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Tuyên**

